

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRIỆU SON**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CA
V/v tăng cường xây dựng mô
hình Camera giám sát ANTT tại
cơ sở.

Triệu Sơn, ngày tháng 12 năm 2020

Kính gửi: Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Đề án 375 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc “Củng cố tổ chức Ban chỉ đạo ANTT và các mô hình tự quản về ANTT tại cơ sở; Chỉ thị số 10 năm 2008 của UBND tỉnh về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT”. Trong những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTT trên địa bàn huyện Triệu Sơn đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Hiện nay, trên địa bàn huyện đã xây dựng hai mô hình “Camera giám sát ANTT” tại xã Thái Hòa, Đông Tiến. Hai mô hình đi vào hoạt động đã phát huy hiệu quả trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác bảo đảm ANCT và TTATXH, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, tài sản của các tổ chức, đơn vị đóng trên địa bàn huyện; giúp người dân nhận thức được các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, chủ động trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó, cùng với lực lượng Công an giữ vững ANTT, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Qua đánh giá tình hình hoạt động của hai mô hình Camera giám sát ANTT, tại hai xã hoạt động hiệu quả đã phát hiện nhiều vụ việc như: Trộm cắp; buôn bán ma túy; các vụ tai nạn giao thông sau khi gây tai nạn bỏ chạy; các vụ gây thương tích, phát hiện sớm các dấu hiệu, hành vi phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật khác, tình hình ANTT tại hai xã tương đối ổn định so với trước đây. Căn cứ vào hiệu quả hoạt động của mô hình, Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện xây dựng mô hình Camera giám sát tại địa bàn cơ sở:

Đề nghị Chủ tịch các xã, thị trấn chỉ đạo, xây dựng và ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường bảo đảm ANTT, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTT ngay tại cơ sở, xây dựng mô hình tự quản về ANTT. Trong đó, trọng tâm là việc xây dựng mô hình Camera giám sát bảo đảm ANTT tại địa phương.

Chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân về ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ ANTT và giữ gìn TTATXH; khơi dậy sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ

ANTQ; hiệu quả việc lắp đặt, xây dựng mô hình Camera giám sát ANTT trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Căn cứ tình hình của địa phương, tiến hành vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia vào xây dựng mô hình Camera tại cơ sở; đồng thời huy động các nguồn lực xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác đầu tư trang thiết bị, xây dựng và lắp đặt hệ thống Camera giám sát bảo đảm ANTT trên địa bàn đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý của chính quyền, sự hướng dẫn về mặt nghiệp vụ của lực lượng Công an. Sau khi đã lắp đặt hệ thống Camera thì tiến hành xây dựng quy chế hoạt động, tổ chức ra mắt mô hình và đưa mô hình vào hoạt động một cách hiệu quả, thiết thực theo đúng quy định pháp luật.

Đây là nội dung quan trọng, có ý nghĩa chiến lược trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, bảo đảm ANTT ngay tại cơ sở. Yêu cầu UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Vũ Đức Kính